

Đồng Nai: Phối hợp tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế

23:45 10/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Thực hiện quy chế phối hợp giữa BHXH huyện và Hội cựu chiến binh huyện, BHXH huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế.



Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai ông Đào Ngọc Sơn nhấn mạnh, BHXH, BHYT là chính sách an sinh xã hội đối với cuộc sống của người người dân và nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, phát huy vai trò vận động, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của hội viên về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, nhất là BHYT hộ gia đình.

Tại hội nghị, các hội viên đã được nghe đại diện BHXH huyện trình bày chuyên sâu về chính sách bảo hiểm y tế, qua đó để thấy được lợi ích thiết thực khi tham gia, đồng thời giới thiệu về mức đóng mới về BHYT hộ gia đình theo lương cơ sở từ ngày 1.7.2023, phương thức đóng và trọng tâm là các vấn đề liên quan đến phạm vi quyền lợi và mức hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện và các hội viên về những nội dung, vấn đề liên quan đến chính sách BHYT như: mức hưởng khi đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu; quyền lợi khi có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở; hồ sơ, thủ tục thanh toán lại theo yêu cầu; đặc biệt, nhấn mạnh về tính ưu việt của chính sách vì mục đích bảo đảm an sinh xã hội, mang tính nhân văn, nhân đạo...

Thông qua hội nghị, các hội viên cũng đã nắm bắt được những nội dung cơ bản của chính sách BHYT và quyền lợi khi tham gia BHYT. Trên cơ sở đó tuyên truyền, vận động hội viên Hội cựu chiến binh, vận động người thân các hội viên tích cực tham gia BHYT, thực hiện có hiệu quả việc phát triển người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn và duy trì tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế tại những xã đã đạt nông thôn mới, góp phần cùng địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội và hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2023.

Gia Linh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/dong-nai-phi-hop-tuyen-truyen-chinh-sach-bao-hiem-y-te>